

ประชุมสัมมนาเสวนารายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะ ที่ 8

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมเสวนารายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะ ที่ 8



วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุมเสวนารายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมได้แก่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ดร.ปรีชา สิทธิกรณโก, คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ, และคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่วิจัยจากศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์

หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงรายละเอียดการประชุม/ชุดโครงการวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของทีมกลยุทธ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ในภาคเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 โครงการคือ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ โดย คุณวินัย เมฆดำ นำเสนอการทบทวนสมรรถนะและออบหลักสูตร Smart Officers สำหรับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จำนวน 13 คน การพัฒนาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้รัฐกิจฐานสังคม 8 แห่ง

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ่งสวรรณ วรรณสุทธิ นำเสนอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการจัดตั้งร้าน Farmer Shop My RMUTT

โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย โดยทีมวิจัยโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นำเสนอกิจกรรมการพัฒนาแปลงสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ ซึ่งมีการวางแผนการผลิตและติดตามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มอีก 2 คือ กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู จ.เพชรบุรี และกลุ่มเกษตรกรคลองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ



การกิจการวิจัย

ประชุมสัมมนาเพื่อสถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรกรรมและการค้าที่เป็นธรรมระยะ ที่ 8



ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอรายงานผลการวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิคือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร โดย คุณเครือวัลย์ ชลนัย และทีมวิจัย นำเสนอการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้รู้อย่างเป็นระบบแก่กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เกษตรกร และผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนียน

โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย โดย รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน และทีมวิจัย นำเสนอการพัฒนาการสร้างเครือข่าย การพัฒนาช่องทางการตลาดของข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสีธรรมชาติอำนาจเจริญ และการจัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน เกื้อหนุนเกษตรกร



ภารกิจการวิจัย